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1. Mae’r Pwyllgor Craffu Corfforaethol wedi bod yn ymddiddori yn yr  

arbrofion “dull systems” o weithio a bellach mae’r arbrofion yma wedi 
esblygu i fod yn sail i ddiwylliant newydd ar gyfer y Cyngor sydd yn ceisio 
sicrhau ein bod yn rhoi pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydym yn ei 
wneud. 
 

2. “Ffordd Gwynedd” yw’r label sydd wedi ei roddi ar y diwylliant yma a chyn 
hir, byddaf yn gobeithio cyflwyno strategaeth ffurfiol i’r Cabinet er mwyn ei 
fabwysiadu’n ffurfiol. 
 

3. Cyn gwneud hynny byddai’n fuddiol cael barn y Pwyllgor Craffu 
Corfforaethol ar ble ydan ni wedi cyrraedd ac unrhyw sylwadau sydd 
ganddynt ar sut y gallwn wella’r strategaeth o gofio’r diddordeb y  maent 
wedi ei ddangos yn y fethodoleg “systems”. 
 

4. Amgaeaf fersiwn ddiweddaraf y strategaeth ddrafft er mwyn i’r Pwyllgor 
Craffu gael syniad o beth sydd dan sylw. 
 

5. Nid yw’n orffenedig eto gan nad yw’r rhaglen waith wedi ei fewnosod, ac 
mae yna bosibilrwydd y bydd angen ychwanegu ato os byddwn yn dod ar 
draws rhywbeth arall hanfodol sydd angen ei wneud i hyrwyddo’r 
diwylliant,  ond mae’n nodi’r cyd-destun a’r hyn y byddwn yn bwriadu ei 
wneud i ddod a Ffordd Gwynedd yn fyw yn y Cyngor yma. 
 

6. Unwaith y byddaf wedi derbyn sylwadau’r Pwyllgor Craffu ar y mater fy 
mwriad yw mynd a’r strategaeth ger bron y Cabinet i’w fabwysiadu.  Mae o 
eisoes yn rhan o’n Cynllun Strategol wrth gwrs. 
 

7. Er mwyn sicrhau dealltwriaeth lawn, fy mwriad ar gyfer y cyfarfod yw gofyn 
i’r Prif Weithredwr sydd yn fy helpu i gomisiynu’r rhaglen yma i roddi 
cyflwyniad i’r Pwyllgor Craffu i egluro sut ydan ni wedi cyrraedd y pwynt 
yma ac i egluro pam fod y strategaeth yn cynnwys yr hyn sydd  ynddo. 

 
8. Deallaf wrth ragbaratoi ar gyfer y cyfarfod, fod yr aelodau wedi codi rhai 

cwestiynau yr hoffent gael yr atebion iddynt sef – 
 

 Beth ydi Ffordd Gwynedd?  



 

 Beth yw uchelgais cyffredinol y Cyngor ar gyfer Ffordd Gwynedd, ac 
a ydi’r uchelgais yn realistig ac yn gyrraeddadwy? 

 

 A oes gennym adnoddau digonol mewn lle a’r capasiti i wireddu 
gweledigaeth strategaeth Ffordd Gwynedd a’i roi ar waith?  

 

 Pa mor sicr ydym ni y bydd Ffordd Gwynedd yn llwyddo? 
 

 Beth yw’r dystiolaeth fod Ffordd Gwynedd wedi llwyddo i wella 
gwasanaethau i drigolion a sicrhau arbedion ariannol yn y 2 gynllun 
peilot ym meysydd digartrefedd ac eiddo? 

 

 Sut mae sicrhau ymrwymiad a dealltwriaeth ar draws y Cyngor i 
wireddu Ffordd Gwynedd? 

 

 Gan mai newid diwylliant y Cyngor yw hanfod Ffordd Gwynedd, pa 
fesuriadau perfformiad sydd yn bosib eu rhoi mewn lle er mwyn 
sicrhau’r diwylliant hwnnw?  

 

 Pa ymgysylltu ffurfiol/anffurfiol sydd wedi bod gyda buddeiliaid:  
- rheolwyr 
- staff 
- aelodau etholedig 
- trigolion  
ynglŷn â strategaeth Ffordd Gwynedd? 

 
9. Byddaf yn gofyn i’r Prif Weithredwr geisio cyfarch rhain yn ei gyflwyniad.  


